

ตัวชี้วัด (Function กลุ่มงาน)	ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร 4 กลุ่มวัย
กลุ่มภารกิจ	กลุ่มภารกิจวิจัย พัฒนา ขับเคลื่อนสุขภาพเขตเมือง สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง
หน่วยงานที่รับการประเมิน	กลุ่มภารกิจวิจัย พัฒนา ขับเคลื่อนสุขภาพเขตเมือง สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง
คำนิยาม	<p>1.กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร หมายถึง การดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ทั้งที่เป็นหน่วยงานสาธารณสุข ภาครัฐและเอกชน หน่วยงานของรัฐอื่นๆ ที่มีได้มีการกิจด้านสาธารณสุขโดยตรง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพทางกายและจิตใจที่แข็งแรง สมบูรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดี</p> <p>2.การเสนอขอรับเงินสนับสนุน หมายถึง กลุ่มประชาชนหรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรสามารถขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยการจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับเงินทุนใน 3 ลักษณะแผนงาน ซึ่งอาจประกอบด้วย</p> <p>2.1 โครงการที่สนับสนุน ให้เกิดผลร่วมกันตั้งแต่สองโครงการขึ้นไป</p> <p>2.2 โครงการ เป็นกลุ่มของกิจกรรม มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีวิธีปฏิบัติ/แสดงกิจกรรมตามลำดับขั้นตอน และกรอบเวลาที่ชัดเจน</p> <p>2.3 กิจกรรม เป็นการดำเนินการให้เกิดเป็นผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์</p> <p>3. ประเภทของกิจกรรมที่ขอรับเงินสนับสนุน หมายถึง องค์กรหรือกลุ่มประชาชนสามารถเสนอแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรม ได้ 2 ประเภท คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง การใดๆ ที่มุ่งกระทำให้บุคคลมีสุขภาพทางกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดี - งานด้านการป้องกันโรค หมายถึง การใดๆ ที่มุ่งกระทำ เพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยหรือเป็นโรค และการป้องกันไม่ให้เกิดกลับเป็นซ้ำ ในกรณีที่หายจากการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคแล้ว <p>4. โครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร 4 กลุ่มวัย หมายถึง โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ทางสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมืองจัดทำและเสนอของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 โครงการภายใต้การส่งเสริมสุขภาพประชาชน ที่ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cluster กลุ่มวัยแม่และเด็ก - Cluster กลุ่มวัยเรียน วัยรุ่น - Cluster กลุ่มวัยทำงาน - Cluster กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มเป้าหมาย	การส่งเสริมสุขภาพประชาชน ที่ประกอบด้วย กลุ่มวัยแม่และเด็ก กลุ่มวัยเรียน วัยรุ่น กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ค่าเป้าหมาย	การส่งเสริมสุขภาพประชาชนใน 4 กลุ่มวัย ได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีครอบคลุมทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบรายงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงาน สำหรับผู้เสนอหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม (แบบ ผ.1) - แบบฟอร์มรายงานความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร
แหล่งข้อมูล	1. ข้อมูลจากโครงการส่งของงบประมาณกองทุนสุขภาพกรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ข้อมูล ณ 29 เมษายน 2567

	2. ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละโครงการ 4 โครงการ 3. ข้อมูลจากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง 4. กลุ่มภารกิจวิจัย พัฒนา ขับเคลื่อนสุขภาพเขตเมือง สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง
รายการข้อมูล 1 (ถ้ามี)	ข้อมูลโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร กลุ่มวัยแม่และเด็ก
รายการข้อมูล 2 (ถ้ามี)	ข้อมูลโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครกลุ่มวัยเรียน วัยรุ่น
รายการข้อมูล 3 (ถ้ามี)	ข้อมูลโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร กลุ่มวัยทำงาน
รายการข้อมูล 4 (ถ้ามี)	ข้อมูลโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร กลุ่มผู้สูงอายุ
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (ถ้ามี)	-
ระยะเวลาประเมินผล	รอบที่ 1 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2567 - กรกฎาคม 2567)

เกณฑ์การประเมิน :

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2567 - กรกฎาคม 2567)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1	Assessment: 1.1 มีบทวิเคราะห์สถานการณ์การขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพของแต่ละราย Cluster 4 กลุ่มวัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	0.5	- ระบบการรายงานข้อมูลในแต่ละราย Cluster
	1.2 การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ /ปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานในแต่ละราย Cluster 4 กลุ่มวัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	0.5	- ทำเนียบภาคีเครือข่าย (C) และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
2	Advocacy: การสนับสนุน 2.1 มีการกำหนดแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพ กรุงเทพมหานคร	0.5	- มีแผนงาน /กิจกรรม /งบประมาณตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพ กรุงเทพมหานคร
	2.2 มีการกำหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพ กรุงเทพมหานคร	0.5	- มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพ กรุงเทพมหานคร
3	Implementation: การนำไปปฏิบัติ - มีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน - วางแผนระยะเวลาในการดำเนินงานตามรายกิจกรรมในโครงการ 4 โครงการ /กลุ่มวัย	0.5	- มีการประชุมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพ กรุงเทพมหานคร
		0.5	- มีรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพกรุงเทพมหานคร - มีภาพกิจกรรม
4	Output: ผลผลิต	1	-โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณจากกองทุนสุขภาพ กรุงเทพมหานคร ได้รับการเสนอเข้ารับพิจารณาจากคณะกรรมการกองทุนสุขภาพกรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 โครงการ

ข้อมูล ณ 29 เมษายน 2567

5	Outcome:	1	-โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณจากกองทุนสุขภาพกรุงเทพมหานคร ได้รับการเสนอเข้ารับพิจารณาจากคณะกรรมการกองทุนสุขภาพกรุงเทพมหานคร ได้รับการอนุมัติโครงการ/งบประมาณอย่างน้อย 1 โครงการ
คะแนนรวม		5	

เงื่อนไข : - ถ้ามี -

เอกสารสนับสนุน:

- คู่มือการขอรับการสนับสนุนเงิน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครสำหรับประชาชน

มาตรการสำคัญ (PIRAB) ที่ทำให้ตัวชี้วัดบรรลุผล :

P : Partnership สร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

I : Investment สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

R: Regulation & Law สนับสนุนให้เกิดการดำเนินการที่เป็นไปตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมและเป็นรูปธรรม

A: Advocate ส่งเสริมให้เกิดกลไกการบริหารจัดการเชิงนโยบายที่เข้มแข็งระดับกระทรวงระดับพื้นที่ รวมถึงกำกับ ติดตาม สนับสนุน

B: Building capacity เสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญ สนับสนุนองค์ความรู้ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและสามารถจัดกิจกรรมดำเนินงานได้ตามกิจกรรมและแผนงานในโครงการฯ

วิธีการประเมินผล :

-ติดตาม ถอดบทเรียน

-ระบบการรายงานตามรายละเอียดของกองทุนสุขภาพกรุงเทพมหานคร

-รายงานการใช้งบประมาณ

เอกสารสนับสนุน :

-

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี)

Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2564	2565	2566
1.โครงการที่ขอสนับสนุนกองทุนสุขภาพกรุงเทพมหานคร ด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ที่ประกอบด้วย -Cluster กลุ่มวัยแม่และเด็ก -Cluster กลุ่มวัยเรียน วัยรุ่น -Cluster กลุ่มวัยทำงาน -Cluster กลุ่มผู้สูงอายุ	โครงการ	-	-	4

ข้อมูล ณ 29 เมษายน 2567

ผู้กำกับตัวชี้วัด	นายแพทย์นิธิรัตน์ บุญตานนท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง โทรศัพท์ E-mail:
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	นางรัชณี บุญเรืองศรี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสุภาพะเขตเมือง โทรศัพท์ 02-521-6550 โทรศัพท์มือถือ 099-616-5396 โทรสาร 02-521-0226 E-mail : rachanee.brs@gmail.com
หน่วยงานประมวลผล และจัดทำข้อมูล	นางรัชณี บุญเรืองศรี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสุภาพะเขตเมือง โทรศัพท์ 02-521-6550 โทรศัพท์มือถือ 099-616-5396 โทรสาร 02-521-0226 E-mail : rachanee.brs@gmail.com
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล การดำเนินงาน	นางรัชณี บุญเรืองศรี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสุภาพะเขตเมือง โทรศัพท์ 02-521-6550 โทรศัพท์มือถือ 099-616-5396 โทรสาร 02-521-0226 E-mail : rachanee.brs@gmail.com